

Số: /KH-UBND TP. Hải Dương, ngày tháng năm 2024

KẾ HOẠCH
Trợ giúp các đối tượng lang thang, ăn xin, tâm thần
trên địa bàn thành phố năm 2024

Thực hiện Kế hoạch số 2529/KH-UBND ngày 25/8/2017 của UBND tỉnh Hải Dương về trợ giúp đối tượng lang thang trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2017-2025;

Thực hiện Kế hoạch số 736/KH-UBND ngày 06/9/2017 của UBND thành phố về việc trợ giúp các đối tượng lang thang, tâm thần, xin ăn trên địa bàn thành phố giai đoạn 2017 – 2025;

Để đảm bảo trật tự, mỹ quan đô thị và có phương án trợ giúp kịp thời đối với các đối tượng lang thang, ăn xin, tâm thần trên địa bàn thành phố, UBND thành phố xây dựng kế hoạch thu gom, trợ giúp các đối tượng lang thang, xin ăn, tâm thần trên địa bàn năm 2024, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Nhằm quản lý, trợ giúp, chăm sóc các đối tượng xã hội; thực hiện tốt hơn công tác giải quyết tình trạng người lang thang, giữ gìn trật tự, cảnh quan đô thị và đảm bảo không ảnh hưởng đến sinh hoạt trong cộng đồng dân cư trên địa bàn.

Thực hiện trợ giúp đối tượng xã hội là trách nhiệm chung của các cấp, các ngành, các đoàn thể xã hội, phải được tổ chức thông suốt trong nội bộ Đảng, Chính quyền, tổ chức đoàn thể và nhân dân nhằm đảm bảo công tác an sinh xã hội trên địa bàn thành phố.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Đối tượng trợ giúp

Những người lang thang, ăn xin, hát rong, bán hàng rong là trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật, người mắc bệnh tâm thần (đi lang thang trên đường phố) hoặc người giả dạng khuyết tật, tâm thần hành nghề ăn xin sống tại địa bàn thành phố và những người từ nơi khác đến thành phố.

2. Quy trình trợ giúp

2.1. Đối tượng lang thang, ăn xin, hát rong, bán hàng rong xin tiền

Đối với những đối tượng trong địa bàn thành phố: Đối tượng thuộc phường, xã nào thì UBND phường, xã đó có trách nhiệm và biện pháp quản lý giáo dục tại địa phương, làm cam kết quản lý đối tượng tại gia đình, nắm từng hoàn cảnh cụ thể để có biện pháp giúp đỡ học nghề hoặc nuôi dưỡng cộng đồng... Những đối tượng có hộ khẩu thuộc phường, xã này nhưng lại đi đến phường, xã khác trong địa bàn thành phố thì UBND các phường, xã liên hệ, làm việc thống nhất giữa các đơn vị để tiếp nhận đối tượng thuộc địa phương mình quản lý.

Đối với những đối tượng ngoài địa bàn thành phố, nếu biết được nơi cư trú, Công an thành phố chỉ đạo công an phường, xã phối hợp với UBND phường, xã liên hệ tàu, xe đưa đối tượng về gia đình.

Đối với những đối tượng ngoài địa bàn thành phố không biết rõ nơi cư trú, yêu cầu làm cam kết đi khỏi địa bàn. Đối với những đối tượng giả dạng khuyết tật hành nghề ăn xin, hát rong hoặc bảo kê cho những đối tượng khuyết tật, người già, trẻ em ăn xin, lang thang, công an phường, xã và UBND phường, xã thu gom về trụ sở UBND phường, xã khai thác thông tin và xử phạt theo quy định của pháp luật.

2.2. Đối tượng tâm thần

Quản lý đối tượng tâm thần giống như cách quản lý đối tượng ăn xin, lang thang. Tuy nhiên, đối với đối tượng bị tâm thần nặng (quậy phá, đi lang thang trên đường phố gây nguy hiểm cho cộng đồng) UBND phường, xã phối hợp với phòng Y tế đưa vào điều trị tại cơ sở y tế chuyên khoa tâm thần, sau khi đối tượng ổn định sức khỏe, phối hợp với phòng Lao động Thương binh và Xã hội làm thủ tục đề nghị Sở Lao động - TB&XH tỉnh; Giám đốc cơ sở bảo trợ xã hội tỉnh xem xét, quyết định đưa đối tượng vào nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội của tỉnh.

Đối với đối tượng tâm thần chưa đưa vào nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội là công dân địa phương, UBND phường, xã yêu cầu gia đình đối tượng cam kết quản lý tại gia đình.

3. Thời gian thực hiện

Công an thành phố phối hợp phòng Lao động – TB&XH thành phố và UBND các phường, xã duy trì việc thu gom, phân loại, trợ giúp các đối tượng trên địa bàn thường xuyên, lâu dài, tập trung cao điểm vào các dịp lễ, tết, sự kiện văn hoá... và các đợt cao điểm phát sinh theo tình hình thực tế trên địa bàn thành phố Hải Dương.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Lao động TB&XH thành phố

Có trách nhiệm phối hợp với Công an thành phố và UBND các phường, xã đề nghị Sở Lao động -TB&XH tỉnh, giám đốc cơ sở bảo trợ xã hội của tỉnh tiếp nhận các đối tượng lang thang, ăn xin, tâm thần không biết nhân thân và nơi cư trú vào nuôi dưỡng tập trung tại các cơ sở Bảo trợ xã hội của tỉnh; hỗ trợ tiền ăn cho đối tượng trong khi chờ phân loại đưa về hồi gia hoặc vào cơ sở bảo trợ xã hội. Tham mưu cho UBND thành phố lập dự toán, tiếp nhận kinh phí đồng thời hỗ trợ, hướng dẫn Công an thành phố, UBND phường, xã và các ngành liên quan về thủ tục thanh quyết toán kinh phí thu gom; là cơ quan Thường trực tiếp nhận thông tin và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về UBND thành phố.

2. Công an thành phố

Tổ chức các đợt ra quân thu gom đối tượng lang thang, xin ăn, hát rong, bán hàng rong, tâm thần trên địa bàn vào các ngày lễ lớn trong năm, sự kiện văn hoá... và các đợt cao điểm phát sinh theo tình hình thực tế, đảm bảo trật tự, an ninh, mỹ quan đô

thị. Quản lý nắm bắt chặt chẽ và áp dụng biện pháp xử lý đối với đối tượng từ nơi khác đến thuê nhà trọ tạm trú trên địa bàn hành nghề ăn xin hoặc lợi dụng người già, trẻ em, người khuyết tật để lang thang kiếm sống trên địa bàn.

Chỉ đạo công an phường, xã phối hợp với UBND phường, xã thực hiện công tác thu gom ban đầu, tạm giữ đối tượng, sử dụng nghiệp vụ khai thác thông tin đối tượng, đặc biệt áp dụng biện pháp với những đối tượng không chấp hành theo quy định, hỗ trợ đưa đối tượng thuộc diện tâm thần về nơi cư trú, vào cơ sở chữa bệnh hoặc các cơ sở bảo trợ xã hội của tỉnh, liên hệ phương tiện để đưa đối tượng ngoài địa phương về nơi cư trú.

Điều tra, xử lý những đối tượng chặn dất, lợi dụng người già, trẻ em, người khuyết tật ăn xin, hát rong, bán hàng rong nhằm trục lợi.

3. Phòng Y tế, Trung tâm y tế thành phố

Phòng Y tế thành phố chủ trì phối hợp với các ngành chức năng và UBND phường, xã chỉ đạo các Trạm y tế cơ sở làm thủ tục sơ cấp cứu ban đầu cho các đối tượng khi thu gom có dấu hiệu nghiêm trọng về sức khỏe, theo dõi quản lý, điều trị bệnh nhân tâm thần tại cộng đồng.

Trung tâm y tế thành phố làm thủ tục nhập viện cho những đối tượng cần điều trị y tế khẩn cấp; chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, thuốc, phương tiện (xe cứu thương) khi cần thiết; phối hợp với phòng Y tế, Công an thành phố, UBND phường, xã đưa các đối tượng lang thang, tâm thần về nơi cư trú hoặc đến cơ sở chữa bệnh, cơ sở bảo trợ xã khi cần hỗ trợ về y tế.

4. Ban quản lý các chợ và BQL Công trình công cộng trên địa bàn thành phố.

Nếu phát hiện đối tượng lang thang, ăn xin, tâm thần trong khu vực quản lý như: Các chợ, công viên, bến xe, bến tàu v.v... liên hệ với UBND phường, xã trên địa bàn, phối hợp giải quyết.

5. Đài Phát thanh thành phố

Tổ chức tuyên truyền cho nhân dân nắm bắt và phối hợp với các ngành chức năng giải quyết tình trạng người lang thang, ăn xin và có sự trợ giúp đối với các đối tượng; phát hiện và tố giác các đối tượng chặn dất, lợi dụng người khuyết tật, người già, trẻ em hành nghề ăn xin trục lợi.

6. Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố

Chủ trì phối hợp với phòng Lao động – TB&XH tham mưu cho UBND thành phố bố trí kinh phí để tổ chức thu gom, trợ giúp các đối tượng và hướng dẫn chế độ thanh quyết toán quy định hiện hành.

7. Đề nghị UBMTTQ và các đoàn thể thành phố

Tuyên truyền trong thành viên, hội viên, đoàn viên nắm và bắt và có hoạt động phối hợp tích cực với các cơ quan chức năng của UBND thành phố và UBND các phường, xã trong việc thực hiện công tác thu gom, trợ giúp các đối tượng.

8. UBND các phường, xã

Chủ trì tổ chức thu gom thường xuyên các đối tượng lang thang, ăn xin, hát rong, bán hàng rong xin tiền, tâm thần xuất hiện trên địa bàn. Bố trí địa điểm tập trung đối tượng để phân loại. Chỉ đạo cơ quan công an phường, xã khai thác thông tin, phân loại đối tượng, nếu có địa chỉ cho làm cam kết đi khỏi địa bàn hoặc liên hệ phương tiện cho hồi gia; trường hợp đối tượng là người vô gia cư, phối hợp với phòng Lao động – TB&XH liên hệ đưa vào nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ nếu đủ điều kiện; trường hợp đối tượng tâm thần hoặc có dấu hiệu về sức khỏe thì UBND các phường, xã phối hợp với phòng Y tế, trung tâm y tế thành phố hỗ trợ điều trị. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các khu dân cư, cán bộ chuyên môn quản lý, giáo dục đối tượng có nguy cơ lang thang trên địa bàn, yêu cầu gia đình đối tượng làm cam kết quản lý.

UBND các phường, xã xây dựng kế hoạch thu gom, trợ giúp các đối tượng lang thang, ăn xin, hát rong, bán hàng rong xin tiền... cho phù hợp với tình hình của địa phương. Thông báo rộng rãi cho các ban quản lý: chợ, đền, chùa, di tích, các cơ sở dịch vụ ăn uống, giải trí... trên địa bàn và nhân dân biết, khi phát hiện có đối tượng lang thang, ăn xin báo ngay về UBND phường, xã để kịp thời giải quyết.

Chủ tịch UBND các phường, xã chịu trách nhiệm trước UBND thành phố về việc trợ giúp các đối tượng lang thang, ăn xin, tâm thần trên địa bàn quản lý.

Trên đây là Kế hoạch trợ giúp các đối tượng lang thang, xin ăn, tâm thần trên địa bàn thành phố năm 2024, UBND thành phố yêu cầu các phòng, ban, đơn vị liên quan và UBND các phường, xã triển khai thực hiện tốt các nội dung của kế hoạch. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, báo cáo về UBND thành phố (qua phòng Lao động TB&XH) để được hướng dẫn, giải quyết/.

Nơi nhận:

- UBND Tỉnh;
- TT Thành ủy, HĐND TP;
- Sở Lao động - TB&XH Tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó CT UBND TP;
- Lưu VT, LĐTBXH.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Đặng Thu Hà